

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên công đoàn kết nạp lại vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ Công nghệ May & Thời trang

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành đoàn Công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Để có cơ sở xem xét kết nạp lại quần chúng Nguyễn Thị Nhung vào Đảng, ngày 13/7/2022, Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên đã họp, xét và có Nghị quyết giới thiệu đoàn viên Nguyễn Thị Nhung, giảng viên khoa Công nghệ May & Thời trang với Chi bộ, Đảng ủy trường Đại học SPKT Hưng Yên để xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp lại vào Đảng (*Nghị quyết số 434-NQ/CĐ ngày 13/7/2022*). Trên cơ sở đó và các tài liệu liên quan khác, ngày 08/9/2022, Chi bộ đã thảo luận, ban hành Nghị quyết số 36-NQ/CB đề nghị cấp ủy các cấp xét, quyết định kết nạp lại vào Đảng đối với quần chúng Nguyễn Thị Nhung. Căn cứ theo quy định và ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan; ngày 23/8/2023 Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên họp, báo cáo bổ sung với Chi bộ, Đảng ủy về đoàn viên Nguyễn Thị Nhung từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023, như sau:

- *Về phẩm chất chính trị:* Đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Nhung có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối và nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho bản thân.

- *Về đạo đức, lối sống:* Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức. Tích cực thực hiện và vận động gia đình, nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm; thường xuyên tham gia, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong những hoạt động ở cơ quan và nơi cư trú.

- *Về trách nhiệm đối với những nhiệm vụ được giao:* Trong quá trình hoạt động, công tác và sinh sống luôn có ý thức và trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao, nhiệt tình và tự giác trong công việc.

- *Năng lực công tác:* Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo; luôn có tinh thần phấn đấu trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Ở vị trí Phó Trưởng bộ môn - phụ trách Bộ môn Công nghệ May, quần chúng đã thực hiện tốt vai trò của người lãnh đạo trong việc đổi mới phương pháp quản lý nâng cao chất lượng làm việc của giảng viên trong Bộ môn. Quần chúng là giảng viên có năng lực chuyên môn; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cụ thể:

Năm học 2021-2022 có 4 bài báo khoa học đăng trên tạp trí trong nước, 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trong đó chủ nhiệm 01 đề tài; tích cực trong các hoạt động phong trào của Công đoàn Khoa và Nhà trường;

Năm học 2021-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

Năm học 2022-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- *Về tổ chức kỷ luật:*

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức, thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.

- *Quan hệ quần chúng:*

Sống hoà nhã với đồng nghiệp, nhiệt tình, sôi nổi được mọi người tin tưởng, quý mến. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do công đoàn Công nghệ May & Thời trang và Công đoàn trường tổ chức: phong trào văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các cuộc thi, tuyên truyền,...

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Ban Chấp hành Công đoàn biểu quyết tiếp tục giới thiệu kết nạp lại công đoàn viên Nguyễn Thị Nhung vào Đảng, với sự tán thành của 09/09 đồng chí đạt 100% trên tổng số ủy viên Ban chấp hành được triệu tập, số không tán thành 00 đồng chí.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng công đoàn viên Nguyễn Thị Nhung trở thành đảng viên chính thức của đảng.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

